

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มีใช้ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ทุนฝึกอบรมภาษาที่มีใช้ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ที่มีใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน ๑ ปี โดยฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online จำนวน ๑๐ ทุน และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลดังกล่าว
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗ ทุน ไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ในประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามลำดับของการแจ้งความประสงค์การสมัครรับทุน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ทุน ดังนี้

ลำดับที่ ๑	นางสาวมะลิวัลย์ โพธิ์เตี้ย ฝึกอบรมหลักสูตร สถาบัน	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Chinese Language Chinese Language and Culture College of Huaqiao University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ลำดับที่ ๒	ร้อยตำรวจโทหญิง รมิตา ธนิตกุล ฝึกอบรมหลักสูตร สถาบัน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Language (Standard course) GLS German Language School ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ลำดับที่ ๓	นางสาวปิยรัตน์ สุขวานิชวิชัย ฝึกอบรมหลักสูตร สถาบัน	กรมอุตุนิยมวิทยา Conversational Beginner level 1 online course Linda Mandarin School ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้ยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ที่ นางสาวนิรมล ปลั่งพงษ์พันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๖๒ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๑๔๙ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail : niramol@ocsc.go.th

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้ยืนยันการรับทุนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ชุติมา หาญเผชิญ

(นางชุติมา หาญเผชิญ)

รองเลขาธิการ ก. พ.

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ